



ที่ อว ๐๖๔๙.๐๑/ มว๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

งค สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ อว ๐๒๐๐.๒/ว๑๖๐๔๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน้า

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้คนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุก รูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพยังสามารถใช้ได้ตลอดไป

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ทราบ เพื่อให้คนพิการสามารถรับสิทธิ สวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ฝ่ายพิธีการสำคัญและงานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๗ / ๔๐๙๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : eaknarin_p@rmutt.ac.th / crp@rmutt.ac.th

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๐.๒/ร ๑๖๐๒๖



ถึง สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/ว ๙๐๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้คนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพยังคงสามารถใช้ได้ตลอดไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทราบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mhesi.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๗๐๓/ ๖๕๐๓๗



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่..... ๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕
เวลา ๑๑.๑๙ น.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๕ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๔

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัว
คนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล
ซึ่งได้เปิดให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคนพิการ
สามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้ คนพิการที่มี
บัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ
และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศฯ
เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอความร่วมมือท่านประสานแจ้ง
ไปยังหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลได้รับทราบ เพื่อให้คนพิการสามารถรับสิทธิ สวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี อาระยะกุล)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๗ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖